

ตารางรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแผนพัฒนาบุคลากร รอบ ๒/๒๕๖๓
สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ”

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา	ลายมือชื่อ	เวลา	ลายมือชื่อ	เวลากลับ	หมายเหตุ
ข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม								
๑	นายเจ็ดชัย จันทร์ตระกูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๒	นางคมคาย พรหมประกาย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๓	นายชัยวัฒน์ อุค้ำพันธ์	สัตวแพทย์อาวุโส	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๔	นายสุธี ธรรมวงศา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๕	นางสาวจิตรลดา เสนา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๖	นายประภกิจ ศรีเสย	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๗	นางสาวทฤทัย รุ่งเรือง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๘	นางพรรณธิดา แก้วสุริยา	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๙	นายพิพรธพงษ์ พุดเพระ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๑๐	นายประหยัด ศรีโคตร	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๑๑	นายธนากร มาแสวง	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๑๒	นายสาคร ปรีมาตร์	เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๑๓	นางสาวผู้ด่อง แสนฝ้าย	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๑๔	นางสาวรัตนาดี ทับทิมดี	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๑๕	นายนิสสัย ศรีจันทร์	สัตวแพทย์อาวุโส	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๑๖	นายพัลลภ นุโพธิ์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๑๗	นางสาวนัชชา มารศรี	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	“การเขียนหนังสือราชการ”					

ตารางรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแผนพัฒนาบุคลากร รอบ ๒/๒๕๖๓
สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานปลัดตำรวจจังหวัดนครพนม
หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ”

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา	ลายมือชื่อ	เวลา	ลายมือชื่อ	เวลากลับ	หมายเหตุ
พนักงานราชการ สำนักงานปลัดตำรวจจังหวัดนครพนม								
๑	นางสาวศนิทรา ปิณโคตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๒	นายปรกรณ์ มีมูล	นักวิชาการสัตวบาล	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๓	นางสาววันดี คำตั้งหน้า	เจ้าพนักงานสัตวบาล	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๔	นายประสิทธิ์ชัย ปาลือชา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๕	นางสาวพิมลพรรณ สีหาบุตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๖	นางสาวมริสา แสงเดชา	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๗	นายศิวัช สาริบุตร	นักจัดการงานทั่วไป	“การเขียนหนังสือราชการ”					
๘	นางสาวชลิตา มุกดาสนิท	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	“การเขียนหนังสือราชการ”					